



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ตามประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังรายละเอียดบัญชี  
แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีอายุบัญชีได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี  
หากมีตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งเลขที่เดียวกับที่ดำเนินการคัดเลือกว่างลงทุกกรณี กรมกิจการผู้สูงอายุ  
จะแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไป ให้เข้ารับการประเมิน  
ผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางไพรรรณ พลวัน)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ



บัญชีแนบท้ายประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายจรัส อังกาบ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
๒	นายมงคล ยะภักดี	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๓	นางสาวชนันท์ อินสมพันธ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๔	นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวจรรุวรรณ ศรีภักดี	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒	นางสาวนพวรรณ นวลมณี	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓	นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๔	นางสาวชนันท์ อินสมพันธ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕	นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

/ ๓. ตำแหน่ง...



๓. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวผึ่งพันธ์ เฝ้าจินดา	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
๒	นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการกรม
๓	นางปัทมา ปาณิวรรณ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
๔	นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๕	นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
๖	นายพีรพล สอนไข	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๗	นายอัฒบาส คำสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๘	นางสาวพนารัตน์ มากมูล	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
๙	นางสาวลัษณ์ อังคะมาตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๑๐	นางสาวศิริพร ภูฎิรัตน์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๔. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๘ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายวัชรชัย กลิ่นสุคนธ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
๒	นางสุกฤษณี อนุราช	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

